



สรุป โครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความสามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของพื้นที่ (พัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” คนพันธุ์ใหม่)



คณะกรรมการได้ดำเนินการโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความสามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของพื้นที่ (พัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” คนพันธุ์ใหม่ ในระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ มีนักศึกษาเข้าร่วม ๕ คณะ จำนวน ๒๕๐ คนมีการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วม ของอาจารย์ นักษา และชุมชน โดยจัดกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “วิศวกรสังคม” คนพันธุ์ใหม่ ๒) กิจกรรมที่ ๒ การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และ ๓) กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาและนิทรรศการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความร่วมมือทางวิชาการกับ บ้านห้วยน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกันทรารมย์ บ้าน อีต้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐ พบว่า ทำให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม “วิศวกรสังคม” นำเครื่องมือทั้ง ๕ เครื่องได้แก่ ฟ้าประทานนาฬิกาชีวิต Timeline พัฒนาการ Timeline กระบวน และ เครื่องมือ “M.I.C. model” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ทำให้นักวิศวกรสังคมมีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การดำเนินงานโครงการนี้ นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมกลุ่มและได้สร้างนวัตกรรมชุมชนตามความต้องการชุมชนโดยการลงพื้นที่สอบถามความต้องการของชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมร่วมวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนาชุมชน



- ผู้มีส่วนร่วม
1. ชุมชนบ้านห้วยน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกันทรารมย์ บ้าน อีต้อม หมู่ที่ 9 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ชุมชนได้นำความรู้และทักษะการพัฒนาตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพอนาคต และผู้ดำเนินโครงการจึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการครั้งต่อไป

